

"Lấy dân làm gốc"

Ông Phạm Xuân Biền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Quan trọng nhất là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân; đồng thời, bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, phát hành tài liệu chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

# Hiện thực hóa khát vọng từ phát huy dân chủ

*Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là việc làm thiết thực, là trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân để phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.*

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Theo đó, trước hết phải đi từ việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng thành bộ tiêu chí thực hành phù hợp với từng đối tượng, rèn luyện tác phong làm việc dân chủ với quần chúng, đi sâu, đi sát, gần gũi, gắn bó với nhân dân,

đặt niềm tin vào nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; biết cách tổ chức quần chúng, chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng để xứng đáng là người lãnh đạo vừa là "người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Những giải pháp này cần được tiến hành đồng bộ, bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ tiết; tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sự chỉ đạo, quản lý từ các cấp;

tiến hành kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt và đánh giá kết quả qua từng giai đoạn. Có như vậy mới giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện đúng tác phong làm việc với nhân dân, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chủ động phân đấu công hiến và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

### Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

Cũng theo ông Phạm Xuân Biền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nhằm



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đồng thuận bàn giao hàng trăm héc-ta đất giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy).

Với khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc và các mục tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, để đạt được mục tiêu đề ra thì việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân



Diện mạo đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp của thành phố Thái Bình.

giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung cơ bản chuyên đề năm 2024; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo thường xuyên việc học tập chuyên đề năm 2024 theo hướng nêu cao tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị. Tổ chức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện việc cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

hàng năm. Cùng với các hội nghị quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên, chuyên đề năm 2024 cần được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; đồng thời, tăng cường phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đặng Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho rằng, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm sẽ tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân thành những mục tiêu cụ thể, gắn với nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong kế hoạch công tác năm, từ đó nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả, đóng góp vào thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, xã Tiến

Đức sẽ đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, trong đó chú trọng cụ thể hóa nội dung, tinh thần chuyên đề vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, coi đây là động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Huyện ủy Quỳnh Phụ sẽ tổ chức điểm cầu trực tuyến cho cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập chuyên đề; phân công, bồi dưỡng báo cáo viên triển khai, quán triệt chuyên đề tại các tổ chức cơ sở đảng gắn với thông tin tình hình

kinh tế - xã hội năm 2023 và những kết quả nổi bật của huyện trong thực hiện dân chủ trong những năm qua, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp đường giao thông. Toàn huyện dự kiến sẽ tổ chức 100 lớp triển khai, quán triệt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ủy viên ban chấp hành và hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp của cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Cùng với nội dung trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện hướng dẫn, tổ chức cho đảng viên đăng ký nội dung "làm theo" Bác năm 2024 gắn với chuyên đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã định hướng và nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống hàng năm. Qua tổng hợp, nhiều tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể đã đăng ký thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, tính khả thi cao, có tính sát thực, gắn với đời sống.

Với các nội dung cụ thể, sát thực của tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tin rằng chuyên đề năm 2024 sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh giành được nhiều thành tựu hơn nữa, sớm xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

ĐÀO QUYN

# MTTQ THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG Góp phần nâng cao đời sống nhân dân

*Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh.*



MTTQ thị trấn Kiến Xương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà và Nguyễn Thị Hân, tổ dân phố Giang Đông.

Bà Vũ Thị Huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, thực hiện đa dạng hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân trong triển khai các nhiệm vụ. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động có bước phát triển mới với nhiều cách làm sáng tạo. Trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", MTTQ thị trấn đã vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" số tiền hơn 261 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 41 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 158 triệu đồng. Cùng với đó, hỗ trợ học tập cho

84 học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn 52 triệu đồng; hỗ trợ 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo khám chữa bệnh hơn 12 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất 24 trường hợp gặp khó khăn hơn 27 triệu đồng. dịp Tết Nguyên đán hàng năm, MTTQ thị trấn phối hợp kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tặng hơn 1.500 suất quà cho hộ nghèo trị giá gần 689 triệu đồng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được MTTQ thị trấn triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, MTTQ thị trấn đã tuyên truyền, vận động 285 hộ dân đồng thuận giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án trên địa bàn. Huy động nhân dân tham

tết Nguyên đán Giáp Thìn trong ngôi nhà mới khang trang. Bà chia sẻ: MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đã giúp tôi xây nhà mới rộng 50m<sup>2</sup>, theo tiêu chuẩn "3 cứng" với tổng kinh phí hơn 210 triệu đồng. Tôi cảm ơn Đảng, chính quyền đã quan tâm, động viên. Tôi sẽ cố gắng sống tốt và tích cực tham gia các phong trào, đóng góp công sức xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Ông Trần Văn Lục, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kiến Xương đánh giá: Thời gian qua, MTTQ thị trấn đã phát huy tốt vai trò cầu nối cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm còn 2,39%. Hàng năm, thị trấn có từ 93 - 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 16/16 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Thời gian tới, MTTQ thị trấn Kiến Xương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thuận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Phần đầu hàng năm 100% ban công tác mặt trận khu dân cư triển khai hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; có từ 97% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; giữ vững 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa.

NGUYỄN TRIỆU

# HƯNG HÀ ĐỔI THAY Ở CÁC GIÁO XỨ



Giáo xứ Phú Lạc, xã Minh Tân (Hưng Hà).

Phát huy tinh thần "kính Chúa, yêu nước", những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn huyện Hưng Hà luôn đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao. Chúng tôi về giáo xứ Phú Lạc, xã Minh Tân vào những ngày đầu tháng Chạp. Trên các ngã đường rực rỡ cờ hoa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ông Hoàng Văn Long, Trưởng thôn Phú Lạc cho biết: Những năm gần đây, bằng sự nhay bén, năng động, giáo dân giáo xứ Phú Lạc đã đóng góp không nhỏ cho bức tranh kinh tế của xã, diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ rệt, bà con sống "tốt đời, đẹp đạo", "kính Chúa, yêu nước", đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Hệ thống đường giao thông đang dần được mở rộng, bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương.

Giáo xứ Phú Lạc hiện có hơn 1.000 giáo dân, chiếm trên 95% dân số trong thôn. Những năm qua, bà con luôn tích cực lao động sản xuất. Bà Trần Thị Ngọc là một trong nhiều giáo dân đã đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi hàng chục con lợn thịt và phát triển thương mại, dịch vụ với thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Bà chia sẻ: Chúng tôi luôn ý thức cao trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp canh tác lúa với phát triển gia trại với mong muốn góp phần nhỏ xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Kinh tế phát triển, bà con giáo xứ Phú Lạc có điều kiện góp công, góp của kiến thiết quê hương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điển hình như công trình nhà văn hóa thôn hoàn thành tháng 6/2023 có diện tích hơn 180m<sup>2</sup> là biểu

trưng của tình đoàn kết lương - giáo nơi đây. Toàn bộ kinh phí xây dựng gần 2 tỷ đồng do các giáo dân và bà con trong thôn đóng góp, ủng hộ. Ông Nguyễn Thế Mẫn, Chủ tịch UBND xã Minh Tân chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách, công tác an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm; bà con giáo dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Hiện nay, trên 80% gia đình giáo dân có đời sống kinh tế từ khá trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Đến với giáo xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là đời sống của người dân ngày càng sung túc với những ngôi nhà khang trang, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa sạch sẽ, thoáng đãng. Một vùng quê bình yên hiện hữu nơi đây. Linh mục Mai Trần Nga cho biết: Hiện nay, giáo xứ Mỹ Đình có 837 nhân dân. Hàng năm có 95%

THANH TRUY